
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม” 
โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผานมา ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ไดปาฐกถาเรื่อง “ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม” ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด โดยไดกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลหรือการรักษาความ
ถูกตอง ซึ่งมีความสําคัญในการทํางานทุกๆ เรื่อง  “…ธรรมาภิบาลหมายถึงการรักษาความถูกตอง ความถูกตองทานอาจารย
พุทธทาสใชคําวา ‘สัม-มัตตะ’ ทานจะพูดอยูเรื่อย เรื่องทําอะไรตองมีสัมมัตตะคือความถูกตอง ความถูกตองเปนเรื่องสําคัญ ถา
เราทําอะไรแลวขาดความถูกตองก็จะนําไปสูความเสียหาย เพราะฉะนั้นความถูกตองในทุกๆ องคประกอบในทุกขั้นตอนจึงจะ
นําไปสูความจริง เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมาภิบาลถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดในทุกๆ เรื่อง”  

ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ไดกลาววาธรรมาภิบาลเรื่องสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญที่สุดของมนุษยชาติในศตวรรษนี้ 
เนื่องจากศตวรรษนี้ไดเกิดวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงขึ้น โดยในศตวรรษนี้จะเปนการพิสูจนมนุษย วาจะมี
ความสามารถที่จะทําใหเกิดความถูกตองในเรื่องสิ่งแวดลอมหรือไม เพราะเกี่ยวกับความอยูรอดของตัวมนุษยเอง 

“…มนุษยเปนผูมาใหมในโลก มนุษยกับไดโนเสารไมเคยเจอกัน ไดโนเสารสูญพันธุไปเมื่อ 25 ลานป มนุษยนี่
ประมาณลานป อาจจะเปนกอนมนุษยเปนเปนใครที่วิวัฒนาการมาในแอฟริกากอนหนานั้น แตที่เปนมนุษยคงประมาณลานป 
หรือเปนมนุษยแบบปจจุบันจริงๆ ก็ประมาณแสนปนิดหนึ่ง แตวาไดทําใหเกิดการทําลายอยางสูง โดยเฉพาะในชวงหลังต้ังแต
ไปจับไดวิธีคิดเขาเรียกวาแบบ ‘progress’ แตกอนมนุษยไมไดคิดแบบ progress คิดแบบ ‘วัฏฏะ’ วัฎฎะวนเวียน
เช่ือมโยงกัน ตอนหลังมาคิดแบบ progress ก็กาวหนาเรื่อยๆ เราหยุดยั้งไมไดจนวิตกกันวา โลกจะไมมีชีวิต และธรรมชาติ
จะไมมีชีวิต บางคนเขาบอก ‘the nature is death’ อันนี้เปนเรื่องสําคัญ เพราะความมีชีวิตของธรรมชาติของโลกเปน
บอเกิดใหเกิดมนุษย และก็ทําใหมนุษยอยูได” 

จากการทํางานเปนแพทยมาหลายสิบปที่ผานมา ศ.นพ.ประเวศ กลาววา ไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอยาง
เกิดขึ้นในประเทศไทย เชนเมื่อกอนคนหนุมคนสาวจะไมเปนนิวมอเนีย แตปจจุบันก็เปนมากขึ้น หรือสมัยกอนโรคมะเร็ง
สมองมีนอยมาก แตปจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น และคิดวาเกิดจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มลภาวะในอากาศมีเพิ่มมากขึ้น 
แมแตในที่ปลอดภัยที่สุดของมนุษยคือในมดลูกของมารดา ทุกวันนี้ก็ยังไมปลอดภัย 

“มีการประชุมเอิรธซัมมิทที่กรุงริโอฯ เมื่อป 1992 ก็ประชุมกัน แลวก็บอกไมทําตามนั้น มหาอํานาจไมยอมลง
นาม อะไรก็แลวแต สัญญาที่เกียวโต บุชขึ้นมาเขาก็บอกอีกสัญญาแลว ไมยอม แลวก็..คือการที่จะลดไอการทําลาย มันทําให
เปลี่ยนวิถีชีวิตเรื่องการบริโภคนิยมตองลดลง แตวาเขาไมอยากลด เขาก็พยายามไง..ที่ไดขาววาเขาอยากจะมาเมืองไทย มา
สงเสริมใหเมืองไทยปลูกปา แลวเขาเอาเครดิตตรงนี้ไปใช เขายังทําลายสิ่งแวดลอมได เพราะเขามาใหเงินกับคนไทยที่ปลูกปา 
อยางนี้เปนตน แตวาเขาไมอยากเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะลดการทําลายสิ่งแวดลอม เมื่อปนี้เองที่มีการประชุมที่โยฮันเนสเบิรก ก็ตอง
ทนเขา ตองขมขื่นกลับมาก็มี ฉะนั้นมันเปนเรื่องยากมากที่ตรงนี้ เพราะวามันไดเขาไปสูทิฐิ เขาไปสูวิธีคิด แลวไปสูโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ เปนทั้งทิฐิเปนทั้งโครงสราง คือแกไขไดยากมาก เปนเรื่องหนักหนาสาหัสทีเดียว แลวไมมีคําตอบในปจจุบัน 
และอยางปจจุบันฉะนั้นไอนสไตนจึงกลาววา ถามนุษยชาติจะอยูรอดได ตองเปลี่ยนวิถีคิดใหม โดยสิ้นเชิง ถายังคิดอยางเดิมก็
อยูไมรอด ตองเปลี่ยนวิถีคิดใหมโดยสิ้นเชิง” 



ศ.นพ.ประเวศ ไดอธิบายวา การเปลี่ยนวิธีคิดตองขยายจิตสํานึกใหกวางใหญขึ้น มนุษยตองมีเมตตา ตองเขาใจถึง
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในโลก เขาใจถึงความเปนเอกภาพของโลก แตในปจจุบันจิตมนุษยคับแคบเพราะความเห็น
แกตัว หากมนุษยเปลี่ยนจิตสํานึกใหกวางใหญไพศาลมากกวานี้ จิตจะเปนอิสระ มีความสุข “…เพราะจิตเปนอิสระ เปน
ความสุขที่เรียกวาราคาต่ํา happiness as low cost ขณะนี้มนุษยกําลังแสวง happiness with high cost แลว
มันแปรงๆ เพราะมนุษยจะมีความสุขจะตอง high cost อยางนี้มันทําลายสิ่งแวดลอมสูง อันนี้ก็ good macro ที่สุด 
เพราะมนุษยตองมีจิตสํานึกใหม มันถึงจะเปนไปไดเรื่องสิ่งแวดลอม อันนี้ก็เปนคําอธิบายถึงสัมมัตตะ ความถูกตอง แตวาวิถี
ชีวิตที่มีอยูปจจุบันมันไมเปนสัมมัตตะ มันไมถูกตอง เพราะมันบริโภคมากเกิน คิดเรื่องความสุขที่ high cost แตวาจิต
มนุษยมันประสบอิสระมันมีความสุขโดยที่ไมตอง consume มาก เปน happiness as low cost อันนี้จะเปนเรื่อง
ใหญที่สุดของโลก” 

นอกจากนั้นแลว ศ.นพ.ประเวศ ยังไดช้ีใหเห็นวา ในประเทศไทยแตเดิม มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงทั้งสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ศาสนธรรม และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธของแตละสวน มีความกลมกลืน และมีดุลยภาพ แตเมื่อรัฐผลักดัน
นโยบายเศรษฐกิจแบบใหมที่เรียกวาโลกาภิวัตน และใชเงินเปนตัวหลักสําคัญ ก็ทําใหสวนตางๆ ถูกทําลาย 

“…social disintegration ซึ่งเปนเรื่องใหญของโลกปจจุบัน ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายวัฒนธรรม ทําลายศา
สนธรรม แมพวกฝรั่งเองก็บอกวาพระเจาตายเสียแลว เพราะเหลือแตมิติทางวัตถุ มิติทางจิตวิญญาณมันถอยลง และไดนําเอา
แนวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสมัยใหมลงไป ที่เอาเงินเปนตัวต้ัง ดั้งเดิมชาวบานไมไดคิดอยางนั้น ชาวบานคิดเชื่อมโยงหมด แต
วาเมื่อเอาเงินเปนตัวต้ัง ไอเงินก็ไปทําลายองคประกอบอื่นๆ” 

อยางไรก็ตาม ศ.นพ.ประเวศ ไดกลาววา เนื่องจากประวัติศาสตรมนุษยที่ผานมา ไมสามารถหาตัวแบบสังคมที่ดี
ที่สุดได ไมมีตัวอยาง แตใหดูจากระบบที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติไดสรางขึ้นมา นั่นคือตัวของมนุษยเอง โดยตัวมนุษยมีหนวยชีวิตที่
เล็กที่สุดเรียกวาเซลล แตละเซลลจะมีหนาที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม แตละเซลลก็จะทําหนาที่คัดเลือก
สิ่งที่จะผานเขาและผานออก “…เซลลมันมี cell wall มันมีกําแพงของมัน มันแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดลอมก็จริง แตไมใช 
free flow ถา free flow เมื่อไหรมันตาย เพราะมันตองรักษาเอกลักษณของมัน เพราะเซลลแตละชนิดมีเอกลักษณไม
เหมือนกัน และตองรักษาสมดุล ถามันปลอยอะไรเขามาเต็มที่ free มันตาย อะไรออกไปเต็มที่มันก็ตาย ฉะนั้นมันคัดเลือก 
คัดเลือกใหอะไรเขาอะไรออก ไมใช free flow ถา free flow เมื่อไหรมันตาย ขณะนี้ที่มานําหนาตะวันตกกําลังพูดวาทุก
อยางลวนแต free การคาเสรี การเงินเสรี ทุกอยาง free หมด ซึ่งเราเถียงวามันไมถูกหลัก ไมถูกหลักธรรมชาติอยางนี้ ถา 
free หมด ตาย…” 

ศ.นพ.ประเวศ กลาววา การแขงขันเสรีไมใชธรรมชาติของมนุษย แตเปนธรรมชาติของสัตว เพราะสัตวใหญจะกิน
สัตวเล็ก แตมนุษยนั้นตัวใหญตองคุมครองตัวเล็ก มนุษยถึงอยูรอดได โดยศ.นพ.ประเวศ ไดเปรียบเทียบระบบเซลลกับชุมชน 
ที่จําเปนตองมีสิทธิในการดูแลรักษาตัวเอง คัดเลือกสิ่งที่จะเขาและออกเอง สามารถกําหนดอนาคตตนเองได รัฐควรจะมอบ
สิทธิเหลานั้นใหแกชุมชน และยุติบทบาทแยงชิงทรัพยากรจากชุมชน เพราะที่ผานมาไดเห็นแลววามีแตชาวบานที่ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม แตโครงการตางๆ ของรัฐที่เขาไปกลับเปนตัวการในการทําลายสิ่งแวดลอม 

“…โครงสรางใดๆ ฐานตองแข็งแรง ขางบนจึงจะขึ้นไดสูงและมั่นคง พระเจดียตองสรางจากฐาน สังคมก็เชนเดียว ฐานราก
ของสังคมตองแข็งแรงสังคมจึงจะมั่นคง แตนี่พัฒนาขางบนแลวใหขางบนเอาเปรียบขางลาง ดูดขางลางขึ้นไป ขางบนมันก็พัง
ลงทั้งหมด ตองเอาสาระศีลชุมชนทองถิ่น เพราะฉะนั้นตรงนี้ ที่เรียกวาเปนความถูกตองหรือธรรมาภิบาล คือความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น เขาตองสั่งใหกําหนดอนาคตเขาเอง กําหนดเศรษฐกิจที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ อยางไดดุลยภาพ เปน



เศรษฐกิจศีลธรรม ถาเศรษฐกิจที่ทําลายองคประกอบอื่นๆ เปนเศรษฐกิจที่ไรศีลธรรม และสิ่งที่รัฐสงเสริมขึ้นเปนเศรษฐกิจไร
ศีลธรรม จึงเกิดการทําลายสูง เกิดจากแนวนโยบายของรัฐ…” 

ในชวงทายของการปาฐกถา ศ.นพ.ประเวศ ไดตอกย้ําวา ที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววา บทบาทของชุมชน
ทองถิ่นมีความสําคัญ เพราะนโยบายหรือโครงการตางๆ ของรัฐบาลลวนแลวแตไปทําลายสิ่งแวดลอม ในขณะที่ชาวบานใน
ชุมชนทองถิ่นพยายามรวมตัวกันรักษาสิ่งแวดลอม เมื่อเขารวมตัวกันตอสู สังคมก็ไมเขาใจและมักจะกลาวหาวาเปนพวกไมรัก
ชาติ “…อาจารยนิธิ เยียวศรีวงศ พูดวา ชาติคือประชาชนและความยุติธรรม ถาไมเอาประชาชนเปนตัวต้ัง ไมเอาความ
ยุติธรรมเปนตัวต้ัง แลวจะมีชาติไปทําไม ชาติคือประชาชนและความยุติธรรม เพราะฉะนั้นการที่ชุมชนทองถิ่นรวมตัวกันจะ
รักษาสิ่งแวดลอม และมี NGO และมีนักวิชาการชวยเปนเรื่องถูกตอง สังคมตองเขาใจตรงนี้” 

สังคมไทยยังมีความยุติธรรมและความถูกตองอยูหรือไม คือคําถามสําคัญที่ตองการการคิดพิจารณาจากประชาชนไทยทุกคน 

 
 


